



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง ยาม จำนวน ๑ อัตรา โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และดำเนินการสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๐ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๒. การเลือกสรรครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ หากภายหลังตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร หรือยื่นเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่พิจารณาจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร หรือกรณีได้ทำสัญญาจ้างไปแล้วนั้น จะทำการยกเลิกและมีคำสั่งให้พ้นจากความเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประสพโชค เจริญวิริยะภาพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

๑.๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัด กองช่าง ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวสอบ	ลำดับที่สอบได้	หมายเหตุ
๑	นายสมศักดิ์ จันทร์ประสาท	๐๐๒	๑	อบต.ทุ่งหลวง จะดำเนินการ แจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรใน ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งหลวง โดยจะแจ้งเป็นหนังสือส่งไป ตามที่อยู่ ใบสมัคร

๒. รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

๑.๑ ตำแหน่ง ยาม สังกัด สำนักปลัด ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวสอบ	ลำดับที่สอบได้	หมายเหตุ
๑	นายดุสิต นวลศรี	๐๐๑	๑	อบต.ทุ่งหลวง จะดำเนินการ แจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรใน ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งหลวง โดยจะแจ้งเป็นหนังสือส่งไป ตามที่อยู่ ใบสมัคร